



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานคร แนวนหน้า ไทยโพสต์ สปริงส์นิวส์ mthai.com ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>สถานการณ์มลพิษกทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 24 ธ.ค. 2561 อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 39-97 มคก./ลบ.ม. ยังเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กลุ่มคนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่วนกลุ่มเสี่ยง คือ เด็ก คนชรา หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ คาดว่าภายใน 1-2 วัน สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพของประชาชน ได้กำชับให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวและวางแผนป้องกันในระยะยาว โดย กทม. ได้สั่งการให้ 50 เขตล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น รวมทั้งได้สถานีรถไฟฯ ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือเศษวัสดุต่างๆ อำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัว เพื่อช่วยลดการปล่อยฝุ่นละอองบนท้องถนน พร้อมทั้งดำเนินการ 1 เขต 1 ถนนอากาศสะอาดปราศจากฝุ่นและมลพิษ คุมเข้มรถควันดำ และตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังบูรณาการทุกหน่วย เช่น ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.สาธารณสุข กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก มาดำเนินการร่วมกัน คาดว่า 2-3 วันนี้ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพมหานคร mthai.com M2F</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพมหานคร เดอะเนชั่น เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว ที่บริเวณหน้าสวนลุมพินี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัด กทม. นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ โดย กทม. ได้นำรถฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงมาใช้ในภารกิจนี้เป็นครั้งแรก สามารถฉีดพ่นน้ำได้สูงมากกว่า 30 เมตร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อเนื่อง เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ระวัง เตือนกลุ่มคนทำงานกลางแจ้งยาวนาน ตำรวจจราจรวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนงานที่ก่อให้เกิดฝุ่น ต้องสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ ตั้งแต่มาตรฐาน N95 ขึ้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่ำ ยังไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากชนิด N95 หากจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ อาจสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดแทนได้ ส่วนคนที่มีโรคประจำตัวที่มีความไวต่อผลกระทบของผลละอองขนาดเล็ก ควรขอคำปรึกษากับแพทย์ประจำตัว</p>
<p>มติชน กรุงเทพมหานคร newtv.co.th</p>	<p>-เสนอข่าว กรมอนามัยจัดทำคำแนะนำสำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ประกอบด้วย 1.จำกัดการออกนอกบ้าน ควรอยู่ในอาคารโดยเฉพาะในห้องสะอาด 2.ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน 3.เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง มาออกกำลังกายในบ้าน หรือโรงยิมแทน 4.หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ และ 5.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมอย่างน้อย 5 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ แนะนำทางออกของปัญหานี้ในระยะยาว 3 เรื่อง คือ 1.การใช้น้ำมันดีเซลให้เป็นยูโร 5 และยูโร 6 2.การควบคุมการปล่อยควันของรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกอย่างเข้มงวด และ 3.เข้มงวดการเผาของเกษตรกร</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอบทความ โดย ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ และอธิการบดี สจล.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กล่าวว่า เคยเสนอเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษโดย 1.ต้องมีมาตรการคุมเข้มพื้นที่โครงการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจจับรถบรรทุกควันดำที่เข้าเมือง และตรวจสภาพเครื่องจักรรถก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 2.ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นและรายงานผลบริเวณจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ เป็นการป้องปรามโครงการก่อสร้างให้ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ป้องกันสุขภาพตนเอง</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวนหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>สถานที่ราชการปลอดเครื่องดีเซลแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีพบเครื่องดีเซลแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยง รพ.ลำพูน ว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการฯ และกรมควบคุมโรคลงพื้นที่สอบสวนเท็จจริง เบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นการลักลอบนำเครื่องดีเซลแอลกอฮอล์เข้ามาหลังงานเลี้ยงเล็ก และได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำพูน เพื่อให้มีการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.เครื่องดีเซลแอลกอฮอล์ มีโทษปรับ 10,000 บาท จำคุก 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ รพ.ลำพูนได้ตั้งกรรมการสอบสวนเท็จจริงด้วย เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาและเป็นบทเรียนให้ทุกจังหวัดเข้มงวด ระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยให้ผู้ตรวจราชการฯ ทุกเขตสุขภาพกำกับรพ.สสจ. ผอ.รพ.ทั่วประเทศ จัดงานเลี้ยงในสถานที่ราชการต้องปลอดสุรา ต้องเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>ทั้งนี้ รพ.ลำพูนได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน โดยมีการวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. แข่งขันกีฬา และกิจกรรมงานเลี้ยง ในการประชุมกรรมการบริหารรพ.วันที่ 18 ธ.ค. ได้ประกาศห้ามนำเครื่องดีเซลแอลกอฮอล์เข้ามาในงานเลี้ยง</p>
<p>เว็บไซต์ acnews.net Thai.gov.go.th สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p>	<p><b>ความปลอดภัยของรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธาน VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมสั่งการมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล สธ. ว่า รพ.สธ.และผู้บริหาร สธ. มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย จึงสั่งการให้ควบคุมระบบความปลอดภัยของรถพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามมาตรการของสธ. ลดความสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p><b>สิทธิผู้ป่วยบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาติรี บานชื่น ประธาน กก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. กล่าวว่า จากข้อมูลการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในรพ. พบว่า ในช่วงนอกเวลาราชการ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน บางแห่งจึงจัดบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการออกจากบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่รับบริการนอกเวลาราชการในรพ.ที่แยกบริการและเป็นหน่วยบริการตามสิทธิบัตรทอง การเบิกจ่ายค่ารักษายังเป็นไปตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน แต่ต้องจ่ายค่าจัดบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ สธ.มีแนวทางปฏิบัติชัดเจน คือ รพ.ต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อน แต่อาจยังทำได้ไม่ทั่วถึง จึงมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่วมกัน ทั้ง สปสช. สธ. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เน้นสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจว่าสิทธิบัตรทองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่รพ.จัดบริการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนต้องร่วมสนับสนุนค่าบริการ</p>
<p>The Nation เว็บไซต์ acnews.net Thaipost.net</p>	<p><b>นโยบาย Medical Hub</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รพ.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.สธ.ได้มอบให้เป็นประธานร่วมกับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับกรณี Long stay visa 1 ปี กำหนดต้องมีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ส่วนผู้ที่มีประกันสุขภาพของต่างประเทศที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าที่กำหนด จะได้รับการยกเว้น</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ความร่วมมือวิจัยวัคซีนโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมสรุปผลงานวิจัยโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์และเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ควบคุมโรค ระหว่างกรมฯ กับ ม.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และม.มหิดล โดยร่วมกันพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่สำหรับตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์และเชื้อไวรัส เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคแม่นยำรวดเร็วขึ้น เลือกใช้ยาและปรับขนาดยาต้านให้เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยไวรัส และลดอาการไม่พึงประสงค์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จากยาด้าน โดยค้นพบปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรมที่เป็นความเสี่ยงป่วยวัณโรค และค้นพบกลไกป้องกันติดเชื้อ รวมทั้งศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเชื้อวัณโรค จนทราบปัจจัยพันธุกรรมของเชื้อที่ส่งผลต่อการดื้อยาด้าน และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันและผลต่อการรักษาไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังศึกษาและพัฒนาวิธีตรวจยืนยันยอยาด้านวัณโรคที่มักเป็นสาเหตุอาการข้างเคียงต่อบักเเสบจากยา Isoniazid พัฒนารหัสระดับยาด้านวัณโรคในเลือดผู้ป่วย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดจำนวนผู้ป่วยที่ได้ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและเพิ่มโอกาสรักษาหายในไทย พัฒนาคูณการระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมให้บริการตรวจหาลำดับเบสทั้งจีโนมเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับเบสรุ่นใหม่เป็นแห่งแรกของไทย ตรวจเชื้อวัณโรคได้รวดเร็ว และเปิดบริการตรวจยืนยันยอยาป้องกันต่อบักเเสบจากการแพ้ยาด้าน</p>
<p>เว็บไซต์ bangkokbiznews.com sanook.com mgronline.com</p>	<p><b>ข้อเข่าเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ผู้สูงอายุต้องการการดูแลรักษา รวมถึงการชะลอความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะข้อเข่า ซึ่งโรคข้อเข่าเสื่อม ศาสตราจารย์แพทย์แผนไทยเรียกว่า โรคลมจับโป่ง แบ่งเป็น จับโป่งน้ำ จะมีอาการปวดเข่า เข่าบวมอักเสบชัดเจน มีน้ำในข้อเข่า และจับโป่งแห้ง จะมีอาการปวดเข่า อักเสบไม่ชัดเจน มักพบเสียงกรอบแกรบในข้อเข่า แพทย์แผนไทยมีวิธีบรรเทาอาการด้วยการนวดรักษาเฉพาะจุด และประคบสมุนไพรหรือใช้ยาพอกเข่าเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดเข่า และยังมียาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงที่สามารถลดอาการอักเสบได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ได้สนธิกำลังกับสคบ.ลงพื้นที่เข้าจับกุมและดำเนินคดีกลุ่มผู้ค้าบุหรีไฟฟ้า บริเวณตลาดนัดเสียบด่วนรามอินทรา เมื่อคืนวันที่ 21 ธ.ค. 2561 สามารถจับกุมผู้ค้าบุหรีไฟฟ้า 4 ราย พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์สำหรับสูบบุหรีไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติม และแจ้งข้อกล่าวหาฐานมีการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรีไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรีไฟฟ้า ซึ่งเป็นความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ผลกระทบจากการสูบบุหรีไฟฟ้า เมื่อสูดเข้าสู่ปอดนอกจากไอน้ำกับสารนิโคติน ยังมีสารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตและปรุงแต่งกลิ่นรส ซึ่งหลายชนิดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมทั้งมีสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้ การสูบบุหรีไฟฟ้ายังเป็นจุดเริ่มต้นในการเสพติดบุหรีหรือสารเสพติดประเภทอื่นๆ ในเด็กและเยาวชนด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>น้ำตาลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มักบอกเฉพาะปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้บอกปริมาณน้ำตาล ซึ่งองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคอ้วน National Obesity who กล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับสุขภาพโลก "Dry' 2018 Forum" ว่า ยังไม่มีข้อกำหนดที่ระบุให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระบุข้อมูลโภชนาการด้านอาหารในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ซึ่งควรระบุข้อมูลส่วนผสมสินค้าลงในฉลากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่ามีน้ำตาลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนผสมของน้ำตาล</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ยกเลิกสารพิษทางการเกษตร</b></p> <p>-เสนอบทความ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยกเลิกสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต หลังจากได้ประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยุติจำหน่าย 3 สารภายใน 1 ปี ส่วนผู้ที่นำเข้ามาแล้วยังจำหน่ายได้อีก 1 ปี แต่ในปี 2563 ห้ามสั่งเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบของเกษตรกร และให้กรมวิชาการการเกษตรทำแผนสร้างการรับรู้ของโทษภัยทั้ง 3 สารให้ประชาชนทราบ ส่งมาให้ภายใน 30 วัน และให้นำไปปฏิบัติตามแผนภายใน 90 วัน และได้ทำหนังสือถึงรมว.เกษตรฯ รมว.อุตสาหกรรม และนายสุวัพันธุ์ ตันยวรรณะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการวัตถุอันตราย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุม 3 สาร เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นรินทร์ วรวิทย์ ผู้ก่อตั้งหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า วงการแพทย์ได้คิดค้นวิธีการรักษามะเร็งแนวใหม่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง หรือ Immuno-Oncology</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	(IO) ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561 สมัชชาโนเบลที่สถาบันแคโรลินสกา ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปี 2018 ให้แก่ เจมส์ พี อัลลี จากศูนย์มะเร็ง เอ็มดีแอนเดอร์สัน ม.เท็กซัส สหรัฐอเมริกา และ ทาสกุ ฮอนโจ จาก ม.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในการค้นพบวิธีบำบัดมะเร็งโดยการยับยั้งกลไกที่ก่อกำเนิดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันยาภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งมี 7 ตัว โดยไทยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจาก อย. เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 ชนิด ได้แก่ Ipilimumab, Pembrolizumab, Nivolumab และ Atezolizumab สามารถรักษามะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งศีรษะและลำคอ มะเร็งไต มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจกิน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งเซลล์ตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งที่ ตรวจพบ MSI สูง ทั้งนี้ การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง พบว่าให้ผลตอบสนองต่อยาร้อยละ 20-65 และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตร้อยละ 26-58 ขณะที่บางคนมีโอกาสมหาชีวิตจากโรคมะเร็งได้ด้วย
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<b>ชมเชยสาธารณสุขสมุทรสงคราม</b> -เสนอจดหมายจากผู้ใช้นาม ป้าสุ (คนสูงวัย) ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข "ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง, สสช., จ.สมุทรสงคราม" ขอบคุณแพทย์ คุณรัชนีวรรณ คุณพัชรินทร์ คุณดวงสมร และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน ที่ปฏิบัติตัวกับคนไข้เหมือนญาติ เอาใจใส่ ดูแล แนะนำ ตักเตือนด้วยความสุภาพอ่อนโยน อ่อนหวาน ทำให้มีความสุข และได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย
เดลินิวส์ คอลัมน์ มุมพิลึก	<b>สสจ.เลย ใช้ดรัมเมเยอร์สูงวัย</b> -เสนอข่าว ที่ สสจ.เลย บรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กำลังซ้อมควงทาทาเพื่อโชว์ในงานแข่งกีฬาภายใน เนื่องจาก นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย มีนโยบายให้เล่นกีฬาให้สนุกตามคอนเซปต์ "รักเลย รักสุขภาพ รักกัน กีฬาสี สสจ.เลย" จึงลองเปลี่ยนมาใช้ ดรัมเมเยอร์สูงวัย ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มาเดินนำขบวนพาเหรด
ไทยโพสต์	<b>กาชาดชวนบริจาคเลือด</b> -เสนอข่าว น.ท.หญิง พญ.อุบลวัฒน์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปีก่อนเดินทาง ในโครงการ "ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ" ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เว็บไซต์ 77jowo.com เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย	<b>ช่วยฮีโร่ชาวกระบี่</b> -เสนอข่าว น.ส.พิชญ์สินี ขาวล้วน ผู้บริหารโรงเรียน ตึกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ได้รับตัว นายชัต อุบลจินดา อายุ 47 ปี ที่ให้นักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาเหยียบหลังขึ้นจากโคลนตูด โดยพาไปทำกายภาพบำบัดที่คลินิกหมอกายภาพ ใจบุญ ระหว่างที่รอการรักษาทันทีที่รพ.กระบี่ ล่าสุดสามารถลุกได้เองและอาการปวดลดลง ขณะที่แพทย์เจ้าของคลินิกพร้อมให้การดูแลต่อเนื่องฟรีควบคู่กับการรักษาของรพ.กระบี่
เดลินิวส์	<b>ดูแลหัตถ์ค้นหาเด็กหายในป่าอ้อย จ.สุพรรณบุรี</b> -เสนอข่าว ด.ช.ชุลย์ผิว อายุ 2 ขวบ ลูกแรงงานชาวเมียนมา หลงเข้าไปในป่าอ้อยพื้นที่กว่า 200 ไร่ หมู่ 9 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และหายตัวไป เมื่อเช้าวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี และ พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบ.ภ.จว.สุพรรณบุรี นำกำลังตำรวจและอส.รวม 200 นาย ลงพื้นที่ปูพรมค้นหาแต่ยังไม่พบ ด้าน พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผอ.รพ.อู่ทอง นำเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลมาตั้งศูนย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
สำนักข่าวอินโฟเควสท์	<b>วิ่งลดโรค NCD</b> - เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย GREAT FOOD GOOD RUN 2018 พร้อมเดินวิ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สสส. และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 12 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานคร	<b>สึนามิที่อินโดนีเซีย</b> -เสนอข่าว นายสุโตโป ปูร์โว นูโกรโฮ โฆษกสำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย รายงาน ว่า ภูเขาไฟลูกกรากา ตั้วปะทุเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. เป็นเหตุให้เกิดสึนามิบริเวณช่องแคบซุนดา ชัดชายฝั่งภาคใต้ของเกาะสุมาตราและชายฝั่งตะวันตกปลายเกาะชวา อาคารหลายร้อยหลังถูกทำลายเสียหาย เบื้องต้นยืนยันผู้เสียชีวิต 222 คน บาดเจ็บ 843 คน สูญหาย 28 คน



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch